

Số: /KH-UBND

Hoàng Trung, ngày tháng 07 năm 2022

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền “Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình” trên địa bàn xã Hoàng Trung năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 27/6/2022 của UBND huyện Hoàng Hóa về việc triển khai, thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” trên địa bàn huyện Hoàng Hóa năm 2022.

UBND xã Hoàng Trung xây dựng kế hoạch Tuyên truyền “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” trên địa bàn xã Hoàng Trung năm 2022 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tuyên truyền các nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn xã góp phần nâng cao nhận thức về các giá trị chuẩn mực đạo đức, lối sống, văn hóa của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Tuyên truyền về kỹ năng ứng xử để xây dựng gia đình hạnh phúc, các giá trị đạo đức truyền thống trong gia đình và những chính sách, pháp luật quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm trong gia đình và các thành viên trong gia đình.

2. Yêu cầu:

Nội dung tuyên truyền tập trung đến những giá trị văn hóa tốt đẹp trong mối quan hệ ứng xử giữa các thành viên trong gia đình. Nêu gương điển hình tiên tiến, những tấm gương người tốt việc tốt trong việc thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Việc tuyên truyền phải đa dạng, phong phú, tiếp cận được nhiều đối tượng; đảm bảo về dung lượng, thời gian theo đúng nội dung kế hoạch.

Các bài viết, chương trình tuyên truyền cần ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với đông đảo người dân; nêu bật được vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về công tác gia đình trong việc triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã

*** Nội dung:**

Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã về nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo 04 tiêu chí ứng xử chung gồm: Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ; và 04 tiêu chí ứng xử riêng gồm: Tiêu chí ứng xử vợ chồng; cha mẹ với con, ông bà với cháu; con với cha mẹ, cháu với ông bà; anh, chị, em.

Các tiêu chí ứng xử trong gia đình; kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc; các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp trong gia đình; chính sách, pháp luật quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của gia đình và các thành viên

trong gia đình; Nêu các gương điển hình tiên tiến, các tấm gương người tốt, việc tốt trong việc thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

*** Thời lượng tuyên truyền:**

Tuyên truyền bằng các tin, bài trên đài truyền thanh xã 1 tuần 3 bài. Mỗi bài phát thanh 2 lần vào các khung giờ sáng và chiều trong ngày.

*** Thời gian tuyên truyền:**

Quý III và IV năm 2022. Tập trung tuyên truyền cao điểm vào các tháng giữa và cuối của từng quý.

2. Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử

*** Nội dung:**

Lựa chọn Những nội dung phù hợp được tuyên truyền trên đài truyền thanh xã để đăng tải trên trang thông tin điện tử.

*** Hình thức:**

Các bài tuyên truyền được đăng tải trên trang thông tin điện tử cần có hình ảnh minh họa liên quan đến bài viết hoặc có logo Vụ Gia đình và dòng chữ “Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện”.

*** Thời lượng**

Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử ít nhất 1 tuần đăng 2 bài có ảnh minh họa kèm theo.

*** Thời gian tuyên truyền:** quý III và IV năm 2022. Hằng tuần đều phải có nội dung được đăng tải trên trang thông tin điện tử.

3. Tuyên truyền trực quan

Tuyên truyền trực qua qua hệ thống pano, appich, khẩu hiệu treo trên các trục đường chính của xã, công sở xã và tại các nhà văn hóa thôn. Phát tờ rơi đến từng hộ gia đình trên địa bàn xã.

Dự kiến in ấn 2 pano tấm lớn, 08 băng zôn 2 mặt và 800 tờ rơi, tập gấp.

4. Truyền thông giáo dục tại cộng đồng dân cư

Phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ và các tổ chức chính trị, đặc biệt là Hội Phụ nữ, đoàn thanh niên. Tổ chức các hội nghị truyền thông tại các đơn vị thôn với sự tham gia của các thành viên trong gia đình. Lòng ghép công tác tuyên truyền vào sinh hoạt của các câu lạc bộ. Phát huy vai trò của các câu lạc bộ Liên thế hệ do Người cao tuổi làm nòng cốt; và các câu lạc bộ do Phụ nữ phụ trách.

Duy trì định kỳ sinh hoạt của các câu lạc bộ: 1 tháng 1 lần.

5. Tăng cường phối hợp giữa gia đình - nhà trường và xã hội trong định hướng giá trị, giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử cho thế hệ trẻ.

Phối hợp với các nhà trường trên địa bàn xã tổ chức sinh hoạt ngoài giờ lên lớp các nội dung liên quan đến bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình để định hướng cho học sinh biết cách ứng xử với ông bà, cha mẹ, anh chị em trong gia đình và cách đối nhân xử thế ngoài xã hội. Góp phần hoàn thiện nhân cách cho thế hệ trẻ.

Duy trì định kỳ sinh hoạt của các câu lạc bộ: 1 tháng 1 lần.

6. Nêu gương người tốt việc tốt - biểu dương khen thưởng.

Đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét danh hiệu văn hóa. Vì vậy, những điển hình tiên tiến, những gương người tốt việc tốt sẽ được biểu dương và khen thưởng góp phần lan tỏa trong các cộng đồng dân cư.

III. TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ

Dự kiến thời gian: Lễ phát động triển khai thực hiện bộ tiêu chí sẽ được

thực hiện khi có hướng dẫn của cấp trên.

Địa điểm tổ chức tại Hội trường UBND xã Hoàng Trung.

Thành phần tham dự: Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Thường trực UBND, Cán bộ, công chức UBND xã, Ban giám hiệu các nhà trường, Trưởng phó các đơn vị thôn và các hộ gia đình tiêu biểu trên địa bàn xã.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện tuyên truyền Bộ tiêu chí được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và nguồn huy động từ xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Văn hóa - xã hội, Hội phụ nữ xã:

Tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền về bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Dự trù kinh phí cụ thể, chi tiết cho công tác tuyên truyền.

Tổ chức công tác tuyên truyền, kịp thời đưa tin, bài nêu gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt đăng tải trên hệ thống đài truyền thanh xã và trang thông tin điện tử của xã.

Hướng dẫn các đơn vị thôn triển khai bộ tiêu chí đến các thành viên trong cộng đồng dân cư.

Triển khai, hướng dẫn thực hiện các mẫu phiếu đăng ký thực hiện bộ tiêu chí, và đánh giá kết quả thực hiện bộ tiêu chí theo quy định.

Phối hợp với các nhà trường, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức sinh hoạt chuyên đề triển khai các nội dung của bộ tiêu chí.

2. Công chức tài chính - kế toán

Bố trí nguồn kinh phí hợp lý chi cho công tác tuyên truyền về bộ quy tắc ứng xử trong gia đình.

3. Các trường học

Tuyên truyền, giáo dục cho các em học sinh về các tiêu chí ứng xử trong gia đình; kiến thức pháp luật liên quan, quyền và nghĩa vụ của trẻ em trong gia đình thông qua các hoạt động sinh hoạt tập trung ngoài giờ lên lớp.

Tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của các bậc phụ huynh trong việc làm gương, giáo dục, hướng dẫn thực hiện các hành vi đẹp, các kỹ năng ứng xử và giải quyết các mối quan hệ trong gia đình theo những nguyên tắc mà bộ tiêu chí đã đề ra.

4. Các đơn vị thôn

Tổ chức hội nghị tuyên truyền các nội dung bộ tiêu chí đến toàn thể nhân dân trong thôn.

Triển khai mẫu phiếu đăng ký đến các hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí theo Bộ mẫu phiếu số 01A, 01B, 01C, 01D; Tổng hợp kết quả đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình theo mẫu 02 (Các mẫu phiếu sẽ được gửi đến thôn khi có hướng dẫn của cấp trên)

Triển khai cho các hộ gia đình đánh giá kết quả việc thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình theo mẫu phiếu số 05A, 05B, 05C, 05D; Tổng hợp kết quả đánh giá việc thực hiện Bộ tiêu chí văn hoá ứng xử trong gia đình theo mẫu phiếu số 06A (Các mẫu phiếu sẽ được gửi đến thôn khi có hướng dẫn của cấp trên)

Tổ chức bình xét danh hiệu gia đình văn hóa, gia đình văn hóa tiêu biểu dựa

trên bộ quy tắc ứng xử trong gia đình.

5. Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội

Tuyên truyền sâu rộng bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến toàn thể đoàn viên, hội viên của mình thông qua các sinh hoạt hàng tháng, hàng quý, sơ kết 6 tháng và tổng kết hàng năm của công tác hội.

6. Đài truyền thanh xã.

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tăng thời lượng phát thanh các chuyên mục liên quan đến công tác gia đình, phòng chống bạo lực trong gia đình và các ứng xử chuẩn mực trong gia đình để xây dựng một xã hội hạnh phúc.

Trên đây là Kế hoạch Tuyên truyền Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn xã Hoàng Trung năm 2022. UBND xã yêu cầu các ngành, các đơn vị thôn, các trường học, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nghiêm túc các nội dung kế đề ra./.

Nơi nhận:

- Phòng Văn hóa - TT huyện (b/c);
- ĐU-HĐND xã (b/c);
- Các ngành đoàn thể;
- Các đơn vị thôn;
- Các nhà trường;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Lê Văn Tý